



www.sahakomtrc.com

# ข่าว

ปีที่ 27 ฉบับที่ 288 ประจำเดือน กันยายน 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรชชอน จำกัด

## THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ค. โทสะ อ. เมือง จ. อ่างทอง 14000 โทร./แฟกซ์ 0-3567-2127-9 /sahakorntrc@hotmail.com

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินให้มูลนิธิพิพิธภัณฑสถาน  
ไทย 5,000 บาท

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 สหกรณ์ฯ ทำการ  
บริจาคเงินประจำปี 2555 ให้แก่มูลนิธิพิพิธภัณฑ  
สถานไทย จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัด  
กิจกรรมของพิพิธภัณฑสถานไทย เนื่องจาก  
พิพิธภัณฑสถานไทย ดำเนินการด้วยทุนทรัพย์อัน  
จำกัดที่ได้มาจากการบริจาค และจัดกิจกรรมหา  
รายได้ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ และแม้ว่าพิพิธภัณฑ  
สถานไทยจะถือเป็นสถานที่แห่งการศึกษาเรียนรู้  
แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจาก  
รัฐบาล จึงต้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กร  
แรงงาน องค์กรพันธมิตร และบุคคลทั่วไป



สหกรณ์ฯ จัดอบรมและนำสมาชิกไปดูงานการปลูก  
ต้นแก้วกันตะวันที่บ้านหมอ

ตามกลยุทธ์ส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินวิถี  
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ฯ มุ่ง  
ส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ  
พอเพียง ส่งเสริมให้สมาชิกรู้คุณค่าและการใช้  
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด รวมทั้งให้สมาชิกใช้  
จ่ายอย่างประหยัดและเก็บออมมากขึ้น แต่เนื่องจาก  
สมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำ และมี  
รายจ่ายที่จำเป็นที่ต้องใช้จ่ายในครอบครัว ทำให้  
รายได้ประจำที่ได้รับจากการทำงานให้นายจ้างไม่  
เพียงพอกับรายจ่ายที่แต่ละคนมีอยู่ สมาชิกจำนวน  
มากจึงไม่สามารถออมเงินกับสหกรณ์ฯ ได้ เพื่อให้  
สมาชิกสหกรณ์ฯ มีรายได้เสริมจากรายได้ประจำที่มี  
อยู่ สหกรณ์ฯ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมให้สมาชิก  
ประกอบอาชีพเสริมโดยการปลูกต้นแก้วกันตะวันที่  
เป็นพืชชนิดใหม่ของประเทศ ที่มีโอกาสพัฒนาไป  
เป็นพืชทางเลือกทางการค้าหรืออุตสาหกรรมใน  
อนาคต แก่นตะวันที่เป็นพืชสมุนไพรที่กำลังได้รับความ  
นิยมนิยมจากประชาชนมากขึ้น

(อ่านต่อหน้า 3)

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 (2555)

นายเฉลย ชมบุหรัน	ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพัถร์	รองประธานฝ่ายการเงิน
นายวิรัตน์ ชูจิตต์	รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสาธิตน์ แผนประดิษฐ์	เลขานุการ
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง	เหรัญญิก
นายมานะกุล พรรณเรณู	กรรมการ
นายชัยรัช ศรีพจนานนท์	กรรมการ
นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย	กรรมการ
นายพยุงค์กิด์ เวชโซ	กรรมการ
นางสมหมาย ทับไทย	กรรมการ
นายธนาธิษณ์ ปิ่นแก้ว	กรรมการ
นางสาวพรชพร แสงประพาฬ	กรรมการ
นายฉัฐวุฒิ ศรีวิไล	กรรมการ
นายอนุรักษ์ ทองโตนด	กรรมการ
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง	กรรมการ

เจ้าหน้าที่สภกรณ์ออมทรัพย์ ฯ

นางเกษมศรี เมฆหมอก	ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางนาถ มงคลหว่า	หัวหน้าฝ่ายฯ
นางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ	บัญชี
นางศรีประภา แสงสว่าง	การเงิน
นางสาวฐิติพร ควรบ่าเรอ	ธุรการ

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ ✎ นายวิรัตน์ ชูจิตต์

กองบรรณาธิการ ✎ นายศรีโพธิ์ วายุพัถร์

✎ นายมานะกุล พรรณเรณู ✎ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง

✎ นายไชยพันธ์ุ ททรัพย์สุทธิ

อาร์ตเวิร์ค ✎ นางสาวฐิติพร ควรบ่าเรอ

สภกรณ์ฯ จัดอบรม “โครงการส่งเสริมให้สมาชิก  
ประกอบอาชีพ ตามแผนกลยุทธ์สภกรณ์ฯ”

เรื่อง ต้นแก่นตะวัน : พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยจริงหรือ?



**สหกรณ์ฯ จัดอบรมฯ (ต่อจากหน้า 1)**

การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักและรับทราบประโยชน์ของการปลูกต้นแก้วตะวัน
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ฯ
4. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักคุณค่าและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การดำเนินการตามโครงการส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริมโดยการปลูกต้นแก้วตะวันดังกล่าว สหกรณ์ฯ ได้จัดการอบรมและนำสมาชิกเดินทางศึกษาดูงานการปลูกต้นแก้วตะวันรวม 2 วัน คือ

**วันที่ 4 สิงหาคม 2555** เวลา 15.00 น. - 17.00 น. สหกรณ์ฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเรื่อง “ต้นแก้วตะวัน: พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยจริงหรือ?” โดยมีนางสุณี ชมชื่น รองประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี จำกัด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี (โทร. 087 170 3080) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรขอน โดยมีกรรมการฯ สมาชิก สมาชิกสมทบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.โพสะ เข้าร่วมการอบรม 20 คน โดยวิทยากรได้นำต้นแก้วตะวันมาให้ชมและนำเหง้าแก้วตะวันมาให้สมาชิกรับประทานด้วย

**วันที่ 13 สิงหาคม 2555** สหกรณ์ฯ จัดการศึกษาดูงานการปลูกต้นแก้วตะวัน ณ สำนักงานสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี จำกัด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยมีกรรมการฯ, สมาชิก, สมาชิกสมทบ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.โพสะ เดินทางไปศึกษาดูงาน 36 คน โดยมีนางสุณี ชมชื่น ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี จำกัด (ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555) และกรรมการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ สมาชิกได้รับฟังการบรรยายเรื่องคุณประโยชน์ของต้นแก้วตะวัน การแปรรูปต้นแก้วตะวันเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขั้นตอนการปลูกต้นแก้วตะวัน การบำรุงรักษาขณะปลูก เชื่อมชมแปลงปลูกต้นแก้วตะวัน และทำการปลูกต้นแก้วตะวัน และสมาชิกหลายท่านได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ เพื่อทำการปลูกต้นแก้วตะวันด้วย

หลังจากที่สมาชิกได้เข้าร่วมการอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานกับสหกรณ์ฯ สมาชิกส่วนใหญ่พอใจกับการจัดโครงการของสหกรณ์ฯ เป็นอย่างมากและมีสมาชิกหลายท่านตัดสินใจจะทำการปลูกต้นแก้วตะวันเพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวของตนเองด้วย

**รองประธานฝ่ายการเงินร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ**

**วันที่ 5 สิงหาคม 2555** นายศรีโพธิ์ วายุพัทธร รองประธานฝ่ายการเงิน เดินทางไปร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ประจำเดือนสิงหาคม 2555 ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทย

ศุราโบ จำกัด รั้งสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีคณะกรรมการชมรมฯ 8 คน และผู้สังเกตการณ์ 3 คน เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายธนู โพธิ์ทอง ประธานชมรมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบสมาชิกชมรมฯ จำนวน 40 สภกรณ์ฯ รับทราบรายงานคณะกรรมการชมรมฯ 15 คน โดยมีนายธนู โพธิ์ทอง (สอ. โอเชียน กลาส จำกัด) เป็นประธานชมรมฯ นายศรีโพธิ์ วายุพัคตร์ (สอ. สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด) เป็นรองประธานคนที่ 1 นายจุลเกรียง เดชโพธิยานนท์ (สอ. พนักงาน. เอ็น อี ซี อินฟรอนเทีย จำกัด) รองประธานคนที่ 2 นายสุรัตน์ จันทวันเพ็ญ (สอ. สหภาพแรงงานไทยศุราโบ จำกัด) เป็นเลขานุการ นายไพบุลย์ คลังนิล (สอ. แปร่งไทย จำกัด) เป็นเหรัญญิก นายยอดธง จีรัง (สอ. สหภาพแรงงานแพน เอเชีย เปเปอร์ไทย จำกัด) เป็นประชาสัมพันธ์ นายเชิด นามสงคราม (สอ. ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศหิมาลัย ประเทศไทย จำกัด) เป็นนายทะเบียน นายเชิด นามสงคราม (สอ. เอส เค กลการ) เป็นปลัด และกรรมการอีก 7 คน ที่ประชุมรับทราบรายงานที่ปรึกษาชมรมฯ 5 คน และทำการแต่งตั้งเพิ่มอีก 3 คน มีมติรับทราบฐานะการเงินของชมรมฯ โดยมีเงินคงเหลือจากการจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งแรกของชมรมฯ 2,560 บาทมีมติแต่งตั้งกรรมการฯ ทำหน้าที่ฝากถอนเงินของชมรมฯ โดยเป็นไปตามข้อบังคับชมรมฯ มีมติให้ฝากเงินของชมรมฯ กับ สภกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยศุราโบ จำกัด มีมติกำหนดวันประชุมประจำเดือนของชมรมฯ เป็นวันอาทิตย์ที่สองของเดือน



สภกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพมารดาสมาชิก และภรรยาสมาชิก

วันที่ 6 สิงหาคม 2555 นายเฉลย ชมบุญหรั่ง ประธานสภกรณ์ฯ นายศรีโพธิ์ วายุพัคตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัตน์ ชูจิตต์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดศพบิดานายปราโมทย์ กุหลาบ สมาชิกแผนกแวร์เฮ้าท์ ที่บ้านพัก บ้านระคำด.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทำบุญ 500 บาท

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 นายวิรัตน์ ชูจิตต์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายเสนห์ ชุ่มหฤทัย นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายธนาศิษณ์ ปิ่นแก้ว เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดศพภรรยาของ นายโทน เหลลาแหลม สมาชิกแผนกเอฟ.ไอ.พี. ที่วัดมหาดไทย ต. มหาดไทย อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทำบุญ 300 บาท

วันที่ 14 สิงหาคม 2555 นายเฉลย ชมบุญหรั่ง ประธานสภกรณ์ฯ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดศพมารดานางสุกัญญา ประดับทอง สมาชิกแผนกสปินนึ่งผลิต ที่วัดไถ่

สุททาวาส อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทำบุญ 500 บาท

วันที่ 28 สิงหาคม 2555 นายเฉลย ชมบุหรั้น ประธานสภกรณ์ฯ นายศรีโพธิ์ วายุพัคตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายัณฑ์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดศพบิดานายจิระพันธ์ นิ่มน้อยและนางนิติกาญ์ นิ่มน้อย แผนกสปินนึ่ง(ผลิต) ที่วัดแจ้ง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ช่วยเงินทำบุญ 500 บาท และ 300 บาท

**สภกรณ์ฯ มอบสมุดเงินฝากให้แก่สมาชิกตลอดบุตร**

วันที่ 8 สิงหาคม 2555 นางศรีประภา แสงสว่าง ทำการมอบสมุดเงินฝากออมทรัพย์ จำนวนเงินฝาก 500 บาท ให้แก่นายฉัฐพงษ์ แป้งนวล สมาชิกแผนกบอยเลอร์เข้าที่เนื่องจากภรรยาตลอดบุตร

**กรรมการสภกรณ์ฯ เยี่ยมไข้สมาชิกป่วย**

วันที่ 21 สิงหาคม 2555 นายเฉลย ชมบุหรั้น ประธานสภกรณ์ฯ นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง เหมรัญญิก นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้ นายอานวยเดช สบายแท้ สมาชิกแผนกเอ็นดีที ที่บ้านพัก หมู่บ้านไลอ้อน อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื่องจากป่วยเป็นโรคเบาหวาน

วันที่ 27 สิงหาคม 2555 นางวราภรณ์ จินดานาด ผู้แทนสภกรณ์ฯ โรงงานหนองแค เดินทางไปเยี่ยมไข้ นายสถาปัตย์ อยู่คุ้มญาติ สมาชิกแผนกบริหาร (โรงงานหนองแค) เนื่องจากประสบอุบัติเหตุขาหัก

**สภกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขายกิจการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ให้แก่สภกรณ์บริการฯ**

นายวิรัตน์ ชูจิตต์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 นายเฉลย ชมบุหรั้น ประธานสภกรณ์ฯ และนายสายัณฑ์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ ได้ทำสัญญาซื้อ - ขายกิจการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ใกล้เคียงเมืองกับนายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ ประธานสภกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด นางละออ แก้วสาระ เลขานุการและนายสุวัฒน์ แก้วเฮียง กรรมการฯ ในราคา 5,200,000 บาทและอาคารสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสถานีบริการ ราคา 263,933.75 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,463,933.75 บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

ทั้งนี้ สภกรณ์บริการฯ จะเข้าไปดำเนินการกิจการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. แทนสภกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในเดือน กันยายน 2555

**สภกรณ์ฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก**

วันที่ 18 สิงหาคม 2555 สภกรณ์ฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสภกรณ์ฯ จำนวน 258 ทุน ณ สโมสรพนักงาน บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) โดยมีนายโสภณ มุณีจินดา ผู้จัดการโรงงาน ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดการมอบทุน และทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก จากนั้นคณะกรรมการสภกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สภกรณ์ฯ ได้ร่วมกันมอบทุนให้แก่สมาชิก คือ นายเฉลย ชมบุหรั้น ประธานสภกรณ์ฯ นายศรีโพธิ์ วายุพัคตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน

นายวิรัตน์ ชูจิตต์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสัชฌ์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายสุวัฒน์ แก้วเสียง เจริญฤทธิ นายพยุงศักดิ์ เวชโซ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย นายอนุรักษ์ ทองโตนค นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนางนาถ มงคลหว่า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป

สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้แก่บุตรสมาชิกจำนวน 258 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ทุนการศึกษามูลนิธิสมาชิกผู้ฝากเงินฝากประจำเพื่อการศึกษาบุตร จำนวน 129 ทุน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 64,500 บาท

2. ทุนการศึกษามูลนิธิสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 129 ทุน แบ่งเป็น 2 ระดับชั้นเรียน คือ

2.1 ทุนระดับอนุบาลและประถมศึกษา รวม 49 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 49,000 บาท

2.2 ทุนระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. รวม 44 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท

2.3 ทุนระดับปวส. และ มหาวิทยาลัย รวม 36 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท

รวมเป็นเงินทุนการศึกษา 3 ระดับการศึกษา จำนวน 187,000 บาท และรวมเป็นเงินที่มอบให้แก่บุตรสมาชิกทั้ง 2 ประเภท จำนวน 251,500 บาท



กรรมการฯ ร่วมประชุมประจำเดือน สอธ. ที่ กรุงเทพฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2555 นายศรีโพธิ์ วายุพัคตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุวัฒน์ แก้วเสียง เจริญฤทธิ และนายพยุงศักดิ์ เวชโซ กรรมการฯ เดินทางไปร่วมการประชุมประจำเดือนของ สหพันธ์ สภกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน (สอธ.) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2555 รับรองรายรับ - รายจ่าย สอธ. ประจำเดือน 2555 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากรายรับ เดือนมิถุนายน 2555 จำนวน 154,530.70 บาท ไม่มีรายรับ รายจ่าย 46,120 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนสิงหาคม 2555 จำนวน 108,410.70 บาท รับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาของสหกรณ์สมาชิก รับทราบรายงานจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารฯ และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยฝ่ายจัดตั้งกำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งสหกรณ์ใหม่ในจังหวัดปทุมธานีหนึ่งแห่ง และมีมติให้ฝ่ายการศึกษาจัดการสัมมนาในวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2555 ต่อไป แม้ว่าจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมจะต่ำกว่าที่กำหนดไว้

รองประธานฯ และรักษาการ ผู้จัดการร่วมประชุมประจำเดือนชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 20 สิงหาคม 2555 นายศรีโพธิ์ วายุพัคตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี

เมฆหมอก รักษาการผู้จัดการเข้าร่วมการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2555 คณะกรรมการชมรม สภครณ์จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงาน สภครณ์จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพัคตร์ ประธานชมรมฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน มิถุนายน 2555 จำนวน 113,668.80 บาท มีรายรับ 10,148.05 บาท รายจ่าย 757 บาท และเงินคงเหลือ ยกไปเดือนสิงหาคม 2555 จำนวน 123,059.85 บาท ติดตามผลการประชุมคราวก่อน รับทราบการ เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสภครณ์สมาชิก มีมติจัด การศึกษาดูงานและทำการประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี 2554 ในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2555 โดย ไม่ต้องให้สภครณ์สมาชิกเสียค่าใช้จ่ายในการเข้า ร่วมกิจกรรมดังกล่าว รับทราบเรื่องที่สำนักงาน สภครณ์จังหวัดอ่างทองแจ้งให้ทราบหลายเรื่อง สภครณ์ฯ นำสมาชิกเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนตบอดที่ลพบุรีและบริจาคเงิน 10,000 บาท

วันที่ 21 สิงหาคม 2555 สภครณ์ฯ โดยการ นำของนายเฉลย ชมบุหรณ์ ประธานสภครณ์ฯ นาย ศรีโพธิ์ วายุพัคตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้นำ กรรมการฯ สมาชิกและเจ้าหน้าที่สภครณ์ฯ รวม 19 คน เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการ ชำช่อนลพบุรี บ้านดงจำปา อ.เมือง จ.ลพบุรี

สภครณ์ฯ ได้บริจาคเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โรงเรียน นอกจากนี้ มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนได้ร่วมบริจาค ให้โรงเรียน 1,000 บาท สหภาพแรงงานไทยเรยอน บริจาค 1,000 บาท สมาชิกที่เดินทางไปร่วม เลี้ยงอาหารกลางวันได้ร่วมบริจาคเงินและขนม ให้แก่เด็กนักเรียน รวมเงินบริจาค 15,800 บาท สภครณ์ฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลและนำสินค้า ราคาถูกมาจำหน่ายแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

วันที่ 22 สิงหาคม 2555 สภครณ์ฯ ได้จัด พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันครบรอบ 29 ปีการก่อตั้งสภครณ์อ้อมทรัพย์สหภาพแรงงาน ไทยเรยอน จำกัด ขึ้น ณ ห้องประชุมสหภาพ แรงงานไทยเรยอน โดยมีคณะกรรมการสภครณ์ฯ สมาชิก เจ้าหน้าที่สภครณ์ฯ ฝ่ายบริหารของ บริษัท ชำราชการสำนักงานสภครณ์จังหวัด อ่างทองและผู้แทนสภครณ์ต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ตามสมควร

ทั้งนี้ สภครณ์ฯ ได้นำสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูกจากร้านสภครณ์สิงห์บุรี จำกัด ไปใกล้จากสภครณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด และข่าวสารจากโรงสีพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต. บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และอาหารจาก สมาชิกสภครณ์ฯ มาจำหน่ายให้แก่สมาชิก สภครณ์ฯ และประชาชนโดยทั่วไปไปบริเวณอาคาร จอครถของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความสนใจจาก สมาชิกและประชาชนทั่วไป มาซื้อสินค้าเป็น จำนวนมาก

# ความเห็นของสมาชิก

เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2555 สหกรณ์ฯ ได้จัดการอบรมสมาชิก เรื่อง “การดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข” ณ วิังยารีสอร์ท อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการอบรม 36 คน

ในการจัดการอบรมครั้งนี้ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้สมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่อง “ทิศทางของสหกรณ์ในอนาคต” โดยแบ่งสมาชิกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งสมาชิกแต่ละกลุ่มฯ ได้มีความคิดเห็น ดังนี้ คือ

## กลุ่มที่ 1. ทิศทางสหกรณ์ฯ ในอนาคต

1. อยากให้สมาชิกมีวินัยและการวางแผนในการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การออมเงิน ในรูปแบบของเงินฝาก (เพิ่มหุ้น)
2. การเพิ่มหุ้น ในวาระครบรอบ วันก่อตั้ง 22 สิงหาคม 2555 ครบรอบ 29 ปี โดยมีของแจกให้สมาชิก
3. ต้องการเพิ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้มากขึ้น
4. ต้องการให้สหกรณ์ฯ ปรับฐานการถือหุ้นให้สอดคล้องกับสภาพค่าจ้างในปัจจุบัน
5. ต้องการขยายเงินทุนการศึกษาบุตรเดิม 1,000/ 1,500/ 2,000 เป็น 1,500/ 2,000/ 2,500
6. ต้องการเพิ่มผู้ถือหุ้นจาก 5 คน เป็น 6 คนในกรณีที่วงเงินกู้สามัญ 1,300,000
7. ให้สมาชิกผู้ถือหุ้นสามัญ 400,000 บาท ต้องทำแผนกิจสงเคราะห์ (เดิมผู้ 600,000 บาท จึงจะทำแผนกิจสงเคราะห์)

## กลุ่มที่ 2. ทิศทางสหกรณ์ฯ ในอนาคต

1. ให้มีการจัดนำเที่ยวภายในและภายนอกประเทศในรูปแบบหักค่าใช้จ่ายภายหลัง
2. ให้จัดนำเที่ยวรูปแบบสมาชิกพร้อมครอบครัว (ฟรี)
3. จัดตั้งสรรค์พบปะสมาชิก ตามวาระตัวอย่าง ครบรอบ 30 ปี, 35 ปี หรือ 40 ปีในรูปแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือสมาชิกจ่าย 50 %
4. การกู้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า รูปแบบผ่อนชำระเงินเดือนหรือหัก 50 % แล้วผ่อนรายเดือน
5. การจัดสัมมนาแต่ละครั้งต้องมีสมาชิก 40 คนและกรรมการต้องมี 1 ใน 3
6. สมาชิกมาสัมมนามากกว่า 5 ครั้ง ให้มีโบนัสพิเศษ (อะไรก็ได้)

## กลุ่มที่ 3. ทิศทางสหกรณ์ฯ ในอนาคต

### 1. กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

- 1.1 กรรมการต้องมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 ต้องมีความรู้เรื่องการลงทุน
- 1.3 มีความรู้เรื่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
  - 1.3.1 ความเสี่ยงที่คุมได้
  - 1.3.2 ความเสี่ยงที่คุมไม่ได้
- 1.4 มีความรู้เรื่องการเงิน
  - 1.4.1 สามารถวิเคราะห์เรื่องการเงินได้
  - 1.4.2 สามารถอ่านงบการเงินได้ทุกคน





## 2. สมาชิก

2.1 ตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามการขอกู้เพื่อสมาชิกจะได้มีวินัยการใช้เงิน

2.2 ลดดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ

- เนื่องจากมีหลักประกันที่มั่นคง  
วัตถุประสงค์การใช้เงินชัดเจน

2.3 หาวิธีการที่จะทำให้เกิดการออมทรัพย์

- เพื่อสมาชิกจะได้มีเงินเหลือเก็บ เพื่ออนาคตบ้าง

## กลุ่มที่ 4. ทิศทางสหกรณ์ฯ ในอนาคต

1. เพิ่มอัตรการออม (หุ้น) จาก 10 % เป็น 20 %

2. จัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นเป็น 20 %

3. เพิ่มสวัสดิการสมาชิก คือ ของเยี่ยมใช้ จาก 200 เป็น 300 บาท

4. จัดการอบรมสมาชิกใหม่

5. ขยายเวลาในการกู้ฉุกเฉินสำหรับสมาชิกใหม่จาก 1 เดือน เป็น 2 เดือน

6. กรณีพนักงานลาออกจากบริษัทโดยขอเกษียณอายุก่อนกำหนดควรมีสวัสดิการรับทองเหมือนกับสมาชิกเกษียณอายุปกติ

7. อัตรารายเดือนของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามตารางของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นมาตรฐานและเป็นผู้นำด้านสหกรณ์

8. จัดทำของที่ระลึก สหกรณ์ฯ ครบรอบ 30 ปี

# เจ้าหน้าที่ใหม่ของสหกรณ์



นางสาวจิตพร ควรบำเรอ (อ้อม) เข้าทำงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 อ้อมเข้าทำงานที่สหกรณ์ฯ เป็นแห่งแรก หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อ้อมให้ความเห็นที่ได้เข้ามาทำงานกับสหกรณ์ฯ ว่า “ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า ก่อนที่จะได้เข้ามาทำงานกับสหกรณ์ฯ ได้สมัครงานไว้หลายที่ และก็หวังว่าทางบริษัทจะได้ให้โอกาสกับดิฉัน แต่ไม่มีบริษัทไหนเลยที่รับดิฉันเข้าทำงาน เพียงเพราะคำว่า “ขาดประสบการณ์” แต่ดิฉันเพิ่งจบการศึกษาแล้วจะเอาประสบการณ์ที่ไหนมา แต่นั้นได้ความกรุณาจากทางสหกรณ์ฯ ที่ให้โอกาสในการเข้ามาทำงานในครั้งนี้ รู้สึกดีใจมากกับการต้อนรับและมิตรภาพที่ดี

ดิฉันหวังว่า การที่ได้เข้ามาทำงานในครั้งนี้ ดิฉันจะทำอย่างเต็มที่และช่วยพัฒนาระบบสหกรณ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไป ”

# เกร็ดความรู้

ความเข้าใจผิดเรื่องคอเลสเตอรอลกับกะทิ

ถั่วและไขมันจากพืช

คนส่วนมากมักเข้าใจว่า กะทิ และถั่ว มีคอเลสเตอรอลสูง แต่ความจริงแล้ว อาหารจากพืชนั้น ไม่มีคอเลสเตอรอล คอเลสเตอรอลมากับอาหารที่มาจากสัตว์เท่านั้น ฉลากอาหารข้างบรรจุภัณฑ์ เช่น ข้างขวดน้ำมันพืชยี่ห้อต่าง ๆ หรืออาหารแปรรูปที่มาจากพืช มักเขียนว่า “ไม่มีคอเลสเตอรอล” นั่นไม่ใช่ความผิด ไม่ได้หลอกลวงและไม่ได้โกหก แต่เป็นกลยุทธ์การโฆษณา ที่อาจส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดว่า น้ำมันพืชยี่ห้ออื่นหรืออาหารประเภทเดียวกันแต่คนละยี่ห้อไม่มีคอเลสเตอรอล ดังนั้น เพื่อความแน่นอน หากต้องการทราบว่าอาหารนั้น มีคอเลสเตอรอลหรือไม่ และให้สารอาหารอะไรบ้าง ควรอ่านฉลากโภชนาการที่ติดอยู่ข้างบรรจุภัณฑ์ จะได้ไม่ถูกหลอกด้วยกลยุทธ์ในการโฆษณา

อาหารแคลอรีสูง เสี่ยงมะเร็งลำไส้

จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปผลที่ได้จากการติดตามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,609 คน พบว่าการรับประทานอาหารที่มีแคลอรีสูง เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน นอกจากจะทำให้อ้วนง่ายแล้ว ยังจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2-3 เท่าตัวด้วย เนื่องจากสารอาหารเหล่านี้ไม่เพียงให้พลังงานแก่ร่างกายสูงมากเกินไป หนำซ้ำเมื่อถูกย่อยกลายเป็นกากอาหารแล้ว ยังขับถ่ายออกจากร่างกายได้ยากลำบากอีกด้วย ทำให้

กากอาหารดังกล่าวอุดตัน และหมักหมมเป็นพิษอยู่ในลำไส้ ส่งผลให้ลำไส้ระคายเคือง และกระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้น

น้ำมันมะกอกแก่นอนกรน

มะกอกจัดเป็นผลไม้ที่มีเม็ดเงินแข็ง หนึ่งลูกจะมีหนึ่งเมล็ด เป็นพืชที่ทนได้ทุกสภาวะอากาศ ดอกมะกอกจะออกช่อในช่วงปลายฤดูหนาว มีดอกเล็ก ๆ สีขาว ผลจะโตเต็มที่ประมาณ 7-8 เดือนหลังออกดอกลำต้นจะสูงตั้งแต่ 3 เมตร จนถึง 18 เมตร ใบเรียวยาวสีเขียวเข้ม มีหลากหลายพันธุ์ ตัวผลมีรสขมและฝาด เมื่อแก่จัดสีจะเปลี่ยนจากเขียวจนเป็นสีคล้ำจนเกือบดำ มะกอกเป็นผลไม้ที่มีน้ำมันมากที่สุด ในผลมะกอกที่แก่จัด 100 กรัม ให้น้ำมัน



ถึง 20 - 30 กรัม การสกัดเอาน้ำมันต้องเลือกผลที่แก่จัด จึงจะได้น้ำมันมะกอกที่มีประสิทธิภาพ

น้ำมันมะกอกถึงแม้จะมีแคลอรีสูง แต่มีข้อดีคือ มีกรดไขมันชนิดที่เป็นประโยชน์กับร่างกายสูง ทำให้ไม่เกิดไขมันสะสมในร่างกาย และน้ำมันมะกอกยังช่วยให้คนที่มีอาการนอนกรนลดเสียงกรนให้เบาลงได้ ด้วยการกินน้ำมันมะกอกสำหรับทำอาหาร ซึ่งควรเลือกแบบ EXTRA VIRGIN OLIVE OIL เพราะ เป็นแบบบริสุทธิ์ มีสีเขียวเข้มใส และนิยมนำมาใช้ในการทำสลัด กินสัก 4-5 หยดก่อนนอน ทำอย่างต่อเนื่อง และทำควบคู่ไปกับวิธีดูแลสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับมาตรฐาน จะช่วยแก้ปัญหาอนกรนให้หมดไปได้

## แหวดววงสภกรณ์

สวัสดีครับ “แหวดววงสภกรณ์” ฉบับประจำเดือนกันยายน 2555 มาพบกับ ท่านสมาชิก และท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ

ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับการจัดการอบรมและนำสมาชิกไปดูงานเรื่องการปลูกต้นแค้นตะวัน โครงการนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกมากตามสมควร ###๕๕๕### เดินทางมาจากเชียงราย เพื่อเข้าร่วมการอบรมโดยตรง สำหรับ คุณโสฬส เชื้อเมืองพาน เจ้าตัวบอกว่า คิดว่าจะนำแค้นตะวันไปปลูกที่เชียงรายครับ ###๕๕๕### ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคุณสมชาย เมฆหมอก มาร่วมฟังการบรรยายด้วย งานนี้คุณเต๋ คงเป็นอีกคนหนึ่งที่จะปลูกด้วยใช่ไหมครับ ###๕๕๕### ให้ความสนใจสอบถามระหว่างการอบรมมาก สำหรับ คุณสมยศ เป้าตัน แต่เมื่อถามว่าจะปลูกต้นแค้นตะวันเมื่อไร คุณสมยศบอกว่าต้องรอให้เกษียณอีกสองปี เพราะงานในที่ทำงานตอนนี้หนักครับ ###๕๕๕### มาร่วมฟังการอบรมเรื่องต้นแค้นตะวันด้วยความสนใจ สำหรับ คุณมงคล เชื้อม่วง ในอนาคตเราอาจเห็นไร่แค้นตะวันของคุณมงคลก็ได้ครับ ###๕๕๕### หลังจากการฟังบรรยายแล้ว คุณไชยพันธ์ ทรัพย์สุทธิ บอกว่า จะไปปลูกต้นแค้นตะวันที่กำลังเพาะ โดยไปปลูกพร้อมกับคุณอนุรักษ์ ทองโตนด ปลูกเมื่อไรจะตามไปดูความสำเร็จของสองท่านนะครับ ###๕๕๕### วันที่เดินทางไปดูการปลูกต้นแค้นตะวัน คุณพินิจ คุณอำนาจ พรวิริยะกุล ให้ความสนใจเป็นพิเศษ คาดว่า จะปลูกต้นแค้นตะวันอย่างแน่นอน ###๕๕๕###

เช่นเดียวกับ คุณเฉลียว สังข์เงิน สอบถามเรื่องต้นแค้นตะวันมาก ก็หวังว่าจะปลูกพร้อมกันคุณอำนาจนะครับ ###๕๕๕### เป็นคนแรกที่ตัดสินใจปลูกต้นแค้นตะวัน จำนวน 300 ต้น หลังจากที่ คุณชรั่มภ์ คงคามิ ร่วมเดินทางไปดูงานการปลูกต้นแค้นตะวันที่ อ. บ้านหมอ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จด้วยนะครับ ###๕๕๕### แม้ไม่ได้ไปดูงานด้วย แต่เมื่อคุณสมภพ คุ้มวงศ์ รู้ว่าหัวแค้นตะวันรักษาโรคเบาหวานได้ผล เจ้าตัวก็ฝากซื้อหัวแค้นตะวัน 3 กิโลกรัมทันทีแต่ไม่ทันเพื่อน ๆ ที่ไปดูงานแล้ว เพราะเพื่อนซื้อให้ได้เพียงกิโลกรัมเดียวเท่านั้น ###๕๕๕### เพราะอยากปลูกต้นแค้นตะวันเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว คุณสมหมาย ทัฬไทย จึงพาคุณสมพงษ์ พันธุ์พุ่ม ไปชมการปลูกต้นแค้นตะวันด้วย ได้ข่าวว่าจะปลูกกันหลายไร่เลยครับ ###๕๕๕### ส่วน คุณสุรสิงห์ บงกชเกิด พาภรรยาไปดูงานด้วย ไม่ทราบว่าจะถึงเวลานี้ คุณละม่อม บงกชเกิด ตัดสินใจช่วยคุณสุรสิงห์ปลูกต้นแค้นตะวันหรือยังครับ?

การแจกทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก สภกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ได้รับเกียรติจาก คุณโสภณ มณีจินดา ผู้จัดการโรงงานและเป็นสมาชิกสภกรณ์ฯ ด้วย เป็นประธานในพิธีเปิดครับ \*\*@@@\*\* ขอแสดงความยินดีกับ คุณน้ำอ้อย อุ่นจิต ที่น้องนาโน ได้รับทุนการศึกษาจากสภกรณ์ฯ รับ \*\*@@@\*\* เช่นเดียวกับ คุณเยื่อน แยมกลีบและคุณสุวรรณ บุญอำไพ สองคุณแม่แม่แผนกสปินนึ่งผลิต ที่ลูกได้รับทุนการศึกษาจากสภกรณ์ฯ เช่นกันครับ \*\*@@@\*\* ถึงแม้จะอยู่ไกล แต่ทุนการศึกษาก็

ไปถึงเสมอ ขอแสดงความยินดีกับ คุณมารศรี ยงชาติสืบ ที่บุตรได้รับทุนการศึกษาแม้ว่าเจ้าตัวจะอยู่ไกลถึงจังหวัดสุรินทร์ครับ \*\*@@@\*\*เช่นเดียวกับ คุณสมชาย วินิจบุตร สมาชิกสภรณ์ฯ ที่สำนักงานใหญ่ ลูกสาวก็ได้รับทุนการศึกษาจากสภรณ์ฯ เช่นเดียวกัน ดีใจด้วยนะครับ ###๕๕๕### ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกโรงงานหนองแกสองท่าน คือ คุณศิริลักษณ์ เทพวงษ์ และ คุณวรภรณ์จินดานาท ที่ลูกสาวและลูกชาย ได้รับทุนการศึกษาจากสภรณ์ฯ ด้วยครับ ###๕๕๕### แม้ว่าไม่มีบุตร แต่คุณกฤษณชัย สิ้นธุประสิทธิ์ ก็ขึ้นรับทุนการศึกษาประเภทบุตรสมาชิกที่ฝากเงินฝากประจำเพื่อการศึกษาบุตรถึง 4 ทุน โดยเป็นของตนเอง 2 ทุน และทุนของภรรยา 2 ทุน ###๕๕๕### พาลูกสาวมารับทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้วย คุณดำรงพันธ์ วงษ์ไกรรักษ์ ยังดูหนุ่มอยู่เลย แม้ว่าจะเกษียณไปแล้วสองปีก็ตาม ###๕๕๕### ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกหลายท่านที่บุตรสมาชิกได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ เช่น คุณชโรธรจันทร์ฉวี คุณจักรวาล บุษผาศรี คุณสุวรรณมา เฉลิมวัฒน์ คุณเฉลิมชัย ภูมิทอง คุณอภิชาติ วจีสังจะ และทุก ๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อครับ ###๕๕๕### ผู้ที่เข้ารับทุน ชอบใจบุตรชายของ คุณอาสิวรรณ ฐิติสมานนท์ มากเนื่องจากแต่งตัวชุดนักเรียนทหารมารับทุน และแสดงการเคารพแบบทหารได้เข้มแข็งน่ารักมากครับ ###๕๕๕### ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนสำหรับบุตรสมาชิกผู้ฝากเงินฝากประจำเพื่อการศึกษาบุตรเหมือนกัน สำหรับ คุณบุญช่วย กลีภูถ แล้วจะเอาเงินไปให้ใครหรือครับพี่ช่วยครับ

พิธีทำบุญและขายสินค้าราคาถูกเนื่องใน วันครบรอบ 29 ปี การก่อตั้งสภรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสมาชิกมาร่วมกิจกรรมกันมาก ขอขอบคุณทุกท่านครับ ###๕๕๕### นอกจากช่วยงานทำบุญของสภรณ์ฯ แล้ว คุณพรชัยพร แสงประพาพ ยังนำส้มตำ ต้มเค็มปลาตะเพียนแสนอร่อยมาจำหน่ายด้วย ###๕๕๕### นำขนมสามเกลอมาขายแต่เช้าสำหรับ คุณสุชิน งามวิจิตร ขายได้สามสี่ชั่วโมงขนมก็ขายหมด ###๕๕๕### ลูกค้าที่ทานฝีมือตำส้มตำของ คุณอรพรรณ สมตัว ต่างชมกันว่าฝีมืออร่อยมากเลยครับ ###๕๕๕### มาร่วมทำบุญกับสภรณ์ฯ ตั้งแต่เช้าเลย สำหรับ คุณสะอาด ปูนนิลบล ก่อนหน้านั้นก็ไปร่วมกิจกรรมอื่น ๆ กับสภรณ์ฯ ตลอดเวลาเลยครับ

มีภาระในการดูแลคุณแม่ซึ่งกำลังป่วยอยู่สำหรับ คุณสายทอง กลัดสนิท ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ ###๕๕๕### ขอแสดงความเสียใจกับ คุณดวงพร หิรัญสุขโชติ ที่สูญเสียคุณแม่ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ###๕๕๕### เพราะเห็นพนักงานปั้มน้ำมันต้องซื้อน้ำดื่มที่ร้านค้าดื่มขวดละ 10 บาท คุณศรีโพธิ์ วายุพัทธ์ จึงนำน้ำไปให้เป็นประจำ เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้แก่พนักงานทุกคนครับ ###๕๕๕### มีเฟสบุ๊คเป็นของตนเองแล้ว สำหรับ คุณณัฐริญา อนุสิทธิ์ ส่วนจะใช้ชื่ออะไรต้องสอบถามเจ้าตัวเองครับ ###๕๕๕### เดือนตุลาคมนี้ น้องเจ๊บบ คุณนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ ต้องลาคลอดเป็นเวลาสามเดือน ก็ขอให้คลอดง่ายและมีสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกด้วยครับ ###๕๕๕### พบกันฉบับหน้า ###๕๕๕### สวัสดีครับ

## "แก่นตะวัน"

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555 สภรณ์ฯ ได้จัดการศึกษาอบรมพืชเศรษฐกิจที่ชื่อ "แก่นตะวัน" ซึ่ง สภรณ์ฯ รู้จักมันจากการแนะนำของ สภรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี จำกัด เนื่องจากทำธุรกิจกับ สภรณ์ฯ ของเรา สมาชิกหลายคนยังไม่รู้จักเจ้า "แก่นตะวัน" กันเท่าที่ควร เมื่อได้มาฟังคำบรรยายจากวิทยากรซึ่งเป็นประธานกรรมการของ สภรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี จำกัด แล้ว จึงได้รู้ถึงสรรพคุณ ประโยชน์ รวมถึงรายได้ที่จะได้รับการปลูกเจ้า "แก่นตะวัน" กัน สมาชิกที่มีที่ดินเริ่มให้ความสนใจและศึกษาถึงวิธีการปลูกซึ่งคุณสุนีย์ได้นำ "แก่นตะวัน" มาให้เราได้ทดลองชิมรสชาติกันด้วย

สภรณ์ฯ ได้นำสมาชิกที่สนใจไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2555 เพื่อให้ได้เห็น ได้สัมผัสกับการเจริญเติบโตของเจ้า "แก่นตะวัน" ของจริง มีสมาชิกสภรณ์ฯ เดินทางไปศึกษาดูงานจำนวน 36 คน คุณสุนีย์ เล่าว่า "แก่นตะวัน" เป็นพืชระยะสั้นใช้เวลาปลูกประมาณ 4 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว โดยเก็บหัวใต้ดิน เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีประโยชน์มากมายต่อร่างกาย สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด หรือจะรับประทานสด ๆ ก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย วิธีการปลูกแค่ใช้หัวที่ฝังในดินรดน้ำเช้าเย็นสักประมาณ 20 วัน จะแตกเป็นต้นกล้าหลังจากนั้นให้นำต้นกล้าลงปลูกบนแปลงดินที่เตรียมดินไว้โดยไถตากดินไว้ 1 เดือน คือระหว่างที่เราเพาะต้นกล้าให้เตรียมดินไว้

ได้ก่อน ให้โรยเกลือและปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินให้ร่วนซุย เมื่อนำต้นกล้าลงปลูกระยะ 1 เดือนแรกต้องรดน้ำและกำจัดวัชพืชให้หมดหลังจากนั้น "แก่นตะวัน" จะเจริญเติบโตตามธรรมชาติเอง เมื่ออายุครบ 3 เดือน เราจะเห็นดอกสีเหลืองสวยงามจากต้น "แก่นตะวัน" ซึ่งวันนั้นเราได้เห็นกันมาแล้ว นอกจากปลูก "แก่นตะวัน" เพื่อเพิ่มรายได้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวแล้ว ความสวยงามของดอก "แก่นตะวัน" ยังเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้ที่พบเห็นให้ความสนใจได้ด้วย "แก่นตะวัน" สามารถปลูกบนเนื้อที่ 1 ไร่ ได้ถึง 3,000 ต้น ในหนึ่งต้นจะได้ผลผลิตจากหัวประมาณ 1 กิโล โดยสภรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี จำกัด รับซื้อราคา กิโลละ 30 บาท ครั้งแรกที่เรามาปลูกเราต้องซื้อต้นกล้าราคาต้นละ 10 บาท ถ้าปลูก 1 ไร่ 3,000 ต้น ค่าต้นกล้าทั้งสิ้น 30,000 บาท แต่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หัว "แก่นตะวัน" 3,000 กิโลกรัม นำไปขายได้ กิโลละ 30 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท นับเป็นรายได้ที่ไม่น้อย เป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจมีเยอะ

นอกจากประโยชน์จากหัวแล้ว ดอกแห้งและลำต้น "แก่นตะวัน" ยังสามารถนำมาชงน้ำดื่มมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกัน สำหรับสรรพคุณต่างของเจ้า "แก่นตะวัน" อยากให้สมาชิกศึกษาได้จากอินเทอร์เน็ต รวมถึงการนำ "แก่นตะวัน" มาประกอบอาหารก็สามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตเช่นกัน หรือขอเอกสารได้จากสภรณ์ฯ เพื่อนำไปศึกษาเอง หากต้องการดูของจริง สภรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี จำกัด ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน ติดต่อขอข้อมูลผ่านสภรณ์ฯ ได้เลยละ



## รายงานกิจการประจำเดือน สิงหาคม 2555 (MONTHLY REPORTS OCTOBER 2012)

## สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

## THE THAIRAYON LABOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE, LIMITED

1. จำนวนสมาชิก Membership	1,121	คน Pr
2. ทุนเรือนหุ้น Share capital	292,694,480.00	บาท Baht
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา Savings deposit from last month	9,825,737.53	บาท Baht
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	1,388,995.73	บาท Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	2,207,606.54	บาท Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	9,007,126.72	บาท Baht
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ยอดยกมา Special deposit from last month	126,743,335.90	บาท Baht
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	4,249,017.60	บาท Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	3,372,128.28	บาท Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	127,620,225.22	บาท Baht
5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit from last month	6,413,500.00	บาท Baht
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	389,626.70	บาท Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	248,926.70	บาท Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	6,554,200.00	บาท Baht
6. ทุนสำรอง Compulsory reserve	21,025,282.60	บาท Baht
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws, regulation and other	1,027,248.25	บาท Baht
8. ถิ่นหุ้น ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT)	20,000,000.00	บาท Baht
9. เงินฝากธนาคาร (8 ธนาคาร รวม 12 บัญชี) Deposits at Banks	17,623,817.07	บาท Baht
10. เงินฝากสหกรณ์อื่น Deposits in other Co-operatives	98,333,932.35	บาท Baht
11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members from last month	272,435,057.11	บาท Baht
❖ ให้กู้ระหว่างเดือน Loans to members in this month	23,049,650.00	บาท Baht
❖ รับชำระคืนระหว่างเดือน Loans repayment from members in this month	20,806,045.28	บาท Baht
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน Total Loans to members	274,678,661.83	บาท Baht
12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น Loans to other co-operatives	54,526,326.35	บาท Baht
13. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ Interest received from Loans	10,171,463.75	บาท Baht
14. รายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2555 Revenues from January - August 2012	71,034,869.56	บาท Baht
15. รายจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2555 Expenses from January - August 2012	60,589,666.49	บาท Baht
16. รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย Total income (Approximated)	10,445,203.07	บาท Baht
หมายเหตุ กำไรขั้นต้นสถานีบริการน้ำมัน ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2555	569,466.34	บาท Baht

# ภาพกิจกรรมครบรอบ 29 ปีการก่อตั้งสภกรณ์



วันที่ 18 สิงหาคม 2555 สภกรณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกประจำปี 2555



วันที่ 21 สิงหาคม 2555 สภกรณ์ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน  
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและตาบอดพิการหูซ้ายหนองบัว บ้านดงจำปา อ.เมือง จ.ลพบุรี



วันที่ 22 สิงหาคม 2555 สภกรณ์ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล  
เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปีของตารก่อตั้งสภกรณ์